
หัวใจนักธุรกิจรุ่นใหม่ : อดทน มองไกล ไม่ย่อท้อ
	ในฐานะที่เป็นหนึ่งในคนท่ีเริ่มธุรกิจด้วยตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย	

“โจ	ฮอร์น	พัธโนทัย”	ฝากค�าแนะน�าเด็กรุ่นใหม่ที่อยากเริ่มท�าธุรกิจ
ของตัวเองว่า	“ในโลกของความเป็นจริงการท�างานจะไม่ได้ง่ายอย่าง
ที่เราคิด	แต่สามารถประสบความส�าเร็จได้	ถ้าเรา	‘อดทน’	และ	 
‘ตั้งใจจริง’

	“ตอนผมเริ่มท�างานเอง	อายุแค่	25	ปี	ตอนน้ันคิดว่าจะง่าย	
แต่จริง	ๆ	ไม่ง่ายเลย	ส�าหรับคนรุ่นใหม่	สิ่งแรกที่อยากบอกคือ	 
‘ถ้าอยากท�าให้ท�าไปเลย’	 แต่เมื่อคิดจะท�าต้องคิดต่อด้วยว่า	 
‘มันจะไม่ง่ายอย่างท่ีเราคิด’	ครั้งแรกท่ีเริ่มต้น	ผมเริ่มจากท�าแผน
ธุรกิจ	(Business	Plan)	อย่างดี	ด้วยความตั้งใจมาก	และในแผน
ธุรกิจวางแผนไว้ว่า	6	เดือนแรกจะเริ่มมีก�าไร	แต่ความเป็นจริงท�า
ไปแล้ว	2	ปีรายได้ยังไม่เข้าเป้า	แผนท่ีวางไว้มันเปล่ียนไปเรื่อย	ๆ	 
กว่าจะเจอโมเดลท่ีถูกต้องก็ใช้เวลาสักพัก	ดังน้ัน	สิ่งท่ีผมได้เรียนรู้ 
มากทีส่ดุคอื	‘ความอดทน’	ต้องกดัฟันท�าต่อให้ส�าเรจ็	จนในทีส่ดุกไ็ด้
ลูกค้าใหญ่รายแรก	คือ	ธนาคารกสิกรไทย	ตอนนั้น	มีเงินเหลืออยู่ใน
บัญชีที่ใช้ได้อีกประมาณ	2	เดือน	ค่าเช่าไม่ได้จ่ายมาหลายเดือน	ยืด
รายจ่ายมาทุกอย่าง	ยังคิดว่าตอนนั้นถ้าใจอ่อนกลับไปท�างานแบงก์
ก็คงไม่มีวันนี้แล้ว”

จนี : ภมูปัิญญา สบืสานวฒันธรรม ผสานความเปลีย่นแปลง
	แม้ว่าในช่วงแรกของการท�าธรุกจิ	คณุโจยงัไม่ชดัเจนว่า	อยากท�า

ธรุกจิอย่างไร	แต่สิง่ทีช่ดัเจนมาตลอดคอื	“อยากท�าสิง่ทีเ่ชือ่มโยงธรุกจิ
กบัประเทศจนี”	สบืเนือ่งมาจากประสบการณ์ทีส่ัง่สมมาตัง้แต่วยัเดก็	
สิ่งที่ได้รับสืบทอดมาจากคณุแม่	และประสบการณ์การท�างานร่วมกบั
บรษิทัจนีหลาย	ๆ	แห่ง	เช่น	ธนาคารไอซบีซีีของจนีในครัง้ทีตั่ดสนิใจ 
ซื้อยูเนี่ยนแบงก์ที่ฮ่องกง	ซึ่งเป็นการซื้อธนาคารในต่างประเทศ
ธนาคารแรกของจีนในปี	2000

โจ ฮอร์น พัธโนทัย
นักธุรกิจหนุ่มไทยกับพันธกิจ 
ทูตเศรษฐกิจจีน-ไทย 
สืบต่อสายใยจากรุ่นสู่รุ่น

นักธุรกิจหนุ่ม ผู ้ผ่านประสบการณ์สุดพิเศษ ได้รับโอกาสเติบโตและเรียนรู้ชีวิตในวัฒนธรรมที่หลากหลายจาก 2 ทวีป 2 ฝั ่ง 
ของโลก “จากไทย ไปสู่จีน และฝรั่งเศส” ขณะเดียวกัน ยังมีภารกิจพิเศษในฐานะสะพานเช่ือมความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างไทยและจีน  
สืบทอดต่อจาก “คุณตาสังข์ พัธโนทัย และคุณแม่สิรินทร์ พัธโนทัย” ผู ้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ เป็น “ทูตพิเศษ” ระหว่างจีนกับไทย 
จนคุณแม่สิรินทร์ มีศักดิ์เสมือน “บุตรบุญธรรม” ของท่านโจว เอิน ไหล อดีตนายกรัฐมนตรีของจีน
 “โจ ฮอร์น พัธโนทัย” กรรมการอ�านวยการบริษัท Strategy613 จ�ากัด บริษัทที่ปรึกษาให้กับองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ 
และหน่วยงานของรัฐ ในการลงทุนท�าธุรกิจระหว่างไทยกับจีน รวมถึงระหว่างยุโรปกับจีนด้วย นอกจากนี้  ยังได้รับความ 
ไว้วางใจจากคุณบัณฑูร ล�่าซ�า แห่งธนาคารกสิกรไทย ให้เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจประเทศจีนอีกด้วย คุณโจจึงเป็นคนหนุ ่ม 
ที่ ได้รับการจับตามาต้ังแต่เริ่มท�าธุรกิจ จนถึงวันนี้ความส�าเร็จของเขากลายเป็น “แรงบันดาลใจ” ของคนรุ ่นใหม่ที่อยากเป็น  

“นายของตัวเอง”

	“ผมโชคดทีีผ่มได้ประสบการณ์ในช่วงเตบิโตจากทัง้โลกตะวนัออก	 
และโลกตะวันตก	ท�าให้ผมสามารถเชื่อมตะวันออกกับตะวันตก 
เข้าด้วยกันได้	 โดยในช่วงประถมต้นผมเรียนที่ไทย	ประถมปลาย 
ท่ีจีน	 มัธยมท่ีฝรั่งเศส	ก่อนจะจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 
ออกฟอร์ด	และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเคมบริจด์ซึ่งทั้งหมด 
ถ้าคุณแม่ไม่ได้วางแผนให้	ก็คงท�าแบบนี้ไม่ได้

	“เพ่ือนของคุณแม่ถามว่า	‘คุณส่งลูกไปเรียนที่จีนท�าไม	ไม่มี
ประโยชน์	จนจะตาย’	แต่ในตอนนั้นกับวันนี้	ประเทศจีนเปล่ียน
ไปมาก	ทั้งในแง่ของความเจริญและแม้แต่	 ‘นิสัย’	หลายอย่าง
ของคนจีนก็เปลี่ยนไป	ท่ีเห็นได้ชัดเจน	คือ	ในสมัยก่อนโครงสร้าง
ของสังคมจีนเป็นครอบครัวขยาย	สามารถมีลูกหลายคนได้	ต่อมา
มีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายของจีนที่บังคับให้มีลูกคนเดียว	 
สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงแทบทุกอย่างของสังคมจีน	โดยเฉพาะการใช้ชีวิตที่
เปลี่ยนไป	รวมถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็เปลี่ยน	บางธุรกิจเติบโต
มาก	เช่น	ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุและเยาวชน	แต่ทั้งนี้ท้ังน้ัน	การมี
ลูกคนเดียวจะส่งผลให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไม่เร็วอย่างที่
ควรจะเป็น

	“อีกอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป	คือ	เดิมคนจีนชอบลูกผู้ชาย	แต่การ
อนุญาตให้มีลูกคนเดียว	ท�าให้ประเทศจีนขาด	‘ลูกสาว’	ที่ตอนนี้
ครอบครวัไหนมลีกูสาวกลายเป็น	‘สดุยอด’	เพราะผูห้ญงิมน้ีอย	ผูช้าย
มมีาก	ในประเทศจนีมสีภุาษติทีว่่า	‘แม่น�า้และภเูขาย้ายง่าย	แต่นสิยั
ของคนเปลี่ยนยาก’	ดังนั้น	การเปลี่ยนค่านิยมของจีนที่เกิดขึ้นได้นี้	
ท�าให้ผมรู้สึกทึ่งมาก”

จีน : น่าลงทุน และน่าร่วมทุนไปอีก 30 ปี
	ในแง่เศรษฐกจิ	คณุโจมองว่า	สายเลอืดของคนจนีเป็น	“ทนุนยิม”	

หลายพนัปีทีผ่่านมา	คนจนีเป็นพ่อค้าทีเ่ก่งมาก	มดีเีอน็เอของทนุนยิม
อยูใ่นสงัคมจนีมาโดยตลอด	แค่ในช่วงคอมมวินสิต์ต้น	ๆ 	ทีน่สิยันีโ้ดน
กดไว้	แต่หลังจากที่ท่าน	“เติ้ง	เสี่ยว	ผิง”	มีแนวคิดเปิดประเทศหลัง
จากที่เศรษฐกิจจีนตกต�่าอย่างหนัก	แนวทางทุนนิยมก็กลับมาโจ ฮอร์น พัธโนทัย กรรมการอ�านวยการบริษัท Strategy613 จ�ากัด
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เรื่อง : กองบรรรณาธิการ



	“วนันี	้แม้ตวัเลขการขยายตวัของเศรษฐกิจจีนอาจจะไม่ได้สูงมาก
เหมือนแต่ก่อน	หลายคนอาจจะมองว่าเศรษฐกิจจีนชะลอตัว	หนี้เสีย
สูง	ไม่น่าสนใจแล้ว	แต่หากมองในมุมของผม	ในฐานะที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจ	ผมยืนยันว่า	จากนี้ไปอีก	30	ปี	จีนยังคงเป็น	‘แหล่งลงทุน’	 
ที่น่าสนใจส�าหรับการท�าธุรกิจอยู่	และยังเป็น	‘แหล่งหาเงินทุน’	ที่
น่าสนใจด้วย”

	ทั้งนี้	ถ้ามองย้อนไป	10	ปีที่ผ่านมา	ประเทศจีนอาจจะเป็นแค่
ประเทศท่ี	“น่าจะไปลงทุน”	แต่วันน้ีเมื่อเศรษฐกิจจีนแข็งแกร่งพอ	
สิ่งที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมา	คือ	“การไปหาแหล่งเงินทุนจากประเทศจีน”	
และส่วนท่ีน่าสนใจกว่า	คอื	หลายคนไม่รูว่้า	ประเทศไทยเป็นส่วนหน่ึง
ท่ีผลักดนัให้เศรษฐกจิจนีหนัไปสูก่ารสร้าง	“นวตักรรม”	จากบทเรยีน
ของ	“วิกฤตต้มย�ากุ้ง”

	เพราะก่อนต้มย�ากุ ้งนั้น	 จีนยังสองจิตสองใจว่าจะพัฒนาไป
ทางไหนดี	แต่หลังวิกฤต	จีนเริ่มเห็นว่า	“Tiger	Model”	การซื้อ
เทคโนโลยีของประเทศอุตสาหกรรมเข้ามา	แล้วโตด้วย	“การรับจ้าง
ท�าของ”	อย่างเดียว	ไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้อง	แต่การเป็นเจ้าของการ
วิจัยพัฒนา	“เทคโนโลยีและนวัตกรรมของตัวเอง”	เป็นแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมากกว่า	ท�าให้จีนเร่งวิจัยและพัฒนาจน 
กลายเป็นมหาอ�านาจทางเทคโนโลยีและการก่อสร้าง

	“เราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าถึงตลาดจีน	ต้องใช้ตลาดที่มีคน	1,300	
ล้านคนให้เป็นประโยชน์	และวันน้ีเป็นสิ่งที่ท�าได้ง่าย	คือ	การขาย
สินค้าออนไลน์	แอปพลิเคชั่นผ่านมือถือ	ข้อดีของประเทศไทยคือ 
เรามีนักท่องเท่ียวจนีมาไทยปีละ	10	ล้านคน	ท�าให้เราสามารถทดสอบ
ตลาดได้ว่า	สินค้าอะไรที่คนจีนสนใจ	 โดยไม่ต้องไปถึงเมืองจีน	 
ขณะท่ีหากมองในภาพรวม	ภาคธรุกจิทีเ่ตบิโตมากในจนีในขณะน้ี	คอื	
ธรุกจิการดแูลผูส้งูอายแุละเยาวชน	เช่น	โรงเรยีน	โรงพยาบาล	รวมท้ังธุรกจิ
ท่ีเกีย่วข้องกบัเทคโนโลย	ีเพราะจีนลงทนุเทคโนโลยีสงูมาก”

สงครามการค้าเปลีย่นการท�าธุรกิจ : จนีเจบ็กว่าสหรฐัฯ 
ประเด็น	“สงครามการค้า”	คุณโจกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างน่าสนใจว่า	 
สิง่ทีเ่หน็ชดัเจน	คอื	สหรฐัฯ	เป็นคนเริม่ต้น	โดยทีจ่นีไม่ได้ต้องการให้
เกดิขึน้	แต่อย่างไรกต็ามเมือ่สหรัฐฯ	เริม่ใช้มาตรการกดีกันทางการค้า	
การข้ึนภาษีต่าง	ๆ	ประเทศจีนก็จ�าเป็นต้องมีการตอบโต้	เพราะถ้า
จนีไม่ตอบโต้	สหรัฐฯ		กจ็ะไม่มแีรงจงูใจทีจ่ะท�าให้เลกิสงครามการค้า

	“จีนต้องท�าให้สหรัฐฯ	เจ็บ	แต่ก็หวังด้วยว่าการกระท�าดังกล่าว
จะไม ่ท�าให ้ตัวเองเจ็บมาก	 เพราะทุกครั้งที่จีนท�าให ้สหรัฐฯ	 
เจบ็	ตวัเองก็เจ็บด้วย	แต่หากถามว่าผลจากสงครามการค้ามีผล 
กระทบกบัจนีแค่ไหน	ต้องบอกว่าวนันีจ้นีเจบ็ตวั	และเจบ็ตวัมากกว่า 
สหรัฐฯ	ด้วย	ดังนั้น	หากสหรัฐฯ	ยอมถอย	ผมเชื่อว่าจีนก็ยินดี”

	ส่วนผลของสงครามการค้าต่อประเทศไทยมมีากแค่ไหนนัน้	คณุโจ
วิเคราะห์ให้ฟังว่า	โดยรวมแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก	แม้เราถูก
กระทบจากสนิค้าทีเ่ป็นห่วงโซ่การผลิตทีผู้่ผลติไทยส่งไปจนี	และส่งออกไป
ยังสหรัฐฯ	ซึ่งมีพอสมควร	แต่ส่วนที่เป็นปัจจัยบวก	คือบริษัทจีนที่จะ
สนใจเข้ามาลงทุนในไทยมีมากข้ึน	ซึ่งตอนน้ีผมเร่ิมเห็นมากข้ึนแล้ว	
แม้ว่าหลายบรษิทัของจนีอาจจะ	“ยงัไม่ลงทนุ”	แต่ไทยกเ็ป็นประเทศ
หนึง่ทีเ่ปรยีบเทยีบแล้ว	“ยงัน่าสนใจ”	ในช่วงทีจ่นีก�าลงัปรบัโครงสร้าง
อุตสาหกรรม	ปรับห่วงโซ่การผลิต	 เพื่อรับมือมาตรการกีดกัน 
ทางการค้าจากสหรัฐฯ	และยุโรป

	อย่างไรก็ตาม	สงครามทางการค้า	 เป็นเพียงยกแรกของการ
ทะเลาะกันระหว่างจีนกบัสหรฐัฯ	ซึง่กอ็าจจะจบไปแบบรอมชอมกนัได้	
และอาจจะเจ็บตัวไป	1	ปี	จากน้ันอาจจะคลายตัวไป	1	ปี	แต่ก็จะ
กลบัมาใหม่	ดงันัน้	หากใครท�าธรุกจิระหว่างประเทศ	กอ็าจจะเจอกบั 
กฎเกณฑ์ทีไ่ม่ยตุธิรรมนกั	ซึง่คงจะอยูก่บัเศรษฐกจิโลกของเราต่อไปเร่ือย	ๆ	
ในช่วง	10-20	ปีข้างหน้า	โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ	ที่ต้องการกีดกัน 
คู่แข่งอย่างจีน

	“คนที่หวังจะท�าธุรกิจแบบง่าย	ๆ	ต้องตระหนักว่าการค้าเสรี
จะไม่ตรงไปตรงมาเหมือนเมื่อก่อน	นักธุรกิจไทยต้องเรียนรู้ท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จาก	‘ความใกล้ชิด’	ที่เรามีกับจีน	เพราะผมมองว่า	
การมีตลาดจีนอยู่ใกล้	ๆ	เป็นโอกาสมากกว่าวิกฤต	นอกจากนั้น	 
ในภาพรวมของประเทศไทยท่ีติดต่อค้าขายและท�าธุรกิจกับจีน	 
ผมมองว่าเราควรจะมีแผนยุทธศาสตร์กับจีนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็ก
หรอืธรุกจิใหญ่	รวมถงึควรจะมยีทุธศาสตร์แห่งชาตกิบัจนี	วางกลยทุธ์
ในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศเพ่ือให้เราได้ประโยชน์มากท่ีสุดและไม่
เสียเปรียบ”

การเรียนรู้จาก “บุคคลต้นแบบ”
	คุณโจเล ่าถึงประสบการณ์พิเศษ	 เม่ือครั้งได ้ใช ้ชีวิตเป ็น 

“ทูตสมัพนัธไมตร”ี	ทีจ่นี	ซึง่บคุคลทีล้่อมรอบตวัในขณะนัน้	ล้วนเป็น	
“บุคคลต้นแบบ”	(Role	Model)	ที่ประสบความส�าเร็จ	และสามารถ
เลือกน�ามาใช้เป็นแบบอย่างในการท�างานได้เป็นอย่างดี

	“Role	Model	 ของผม	ส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ตัว	 รวมทั้ง	 
ท่านโจว	 เอิน	 ไหล	ซึ่งได้รับการถ่ายทอดแนวคิดผ่านมาทาง 
คุณแม่	หลายบทเรียน	หลายวิธีคิด	 ทัศนคติ	การแก้ปัญหาซึ่ง
ได้ฟังผ่านคุณแม่	อีกท่านคือ	คุณปั้น	‘บัณฑูร	ล�่าซ�า’	ซึ่งท่านสอน 
หลายอย่าง	ทัง้เรือ่งใหญ่และเรือ่งเลก็	เช่น	ครัง้หนึง่ผมเคยถามท่านว่า	
ท�าไมโต๊ะท�างานท่านไม่ค่อยมเีอกสารอะไรบนโต๊ะเลย	คณุป้ันบอกว่า	 
‘ที่นี่เป็นที่แจกงาน	ไม่ใช่ที่ท�างาน’	ผมก็พยายามกลับมาเคลียร์โต๊ะ
ท�างาน	และก็แจกงานให้ทีม	แต่	2	เดือนก็รกอีก	หลังจากน้ันเรา 
ถึงค่อยปรับวิธีท�างานโดยเทรนลูกน้องและ	‘เชื่อใจ’	ทีมที่เราท�างาน
ด้วย	เพื่อให้เราสามารถเอาเวลาไปท�า	หรือคิดอย่างอื่นได้”

“Work Right, Play Right” สมดุลชีวิตสร้างสุข
	ในแง่มุมส่วนตัว	แม้ว่าทุกวันนี้คุณโจจะสนุกกับการท�างาน	แต่

การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข	ก็เป็นสิ่งที่คุณโจให้ความส�าคัญมาก	
เพราะประเด็นหนึ่งที่คนรุ่นเดียวกับคุณโจต้องรู้	และเตรียมตัวไว้คือ	
“ชีวิตท�างานในวันนี้จะไม่เหมือนเมื่อก่อน”	อีกแล้ว

	“จากไอเดยีเดมิ	ๆ 	ทีเ่ราจะเกษยีณอายทุี	่60	ปี	หรอืบางคนอยาก
จะเกษียณที่	45	ปีเพราะ	Burn	Out	ท�างานหนักเกินไป	ผมว่าโมเดล
นั้นมันไม่เวิร์กแล้ว	แบบนั้นเป็นแนวทางของคนเมื่อ	30	ปีที่แล้ว	วันนี้
เราต้องเตรยีมตวัท�างานจนถงึ	75	ปีตามสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ดงันัน้	
วิธีการท�างาน	และวิถีของการใช้ชีวิตก็ต้องปรับไปด้วย

	“ในสังคมที่คนจะมีอายุที่ยืนยาวขึ้น	 เราต้องปรับชีวิตการ
ท�างาน	และชวีติส่วนตวัให้สมดลุกนั	เราจะต้องดแูลตวัเองให้มากข้ึน	 
จะท�างานอย่างเดยีว	จนไม่ได้เทีย่ว	ไม่ได้พกัผ่อน	หรอืมาเท่ียวตอนที ่
ไปไม่ไหวแล้วคงไม่ได้	ในสังคมวันนี้	ผมว่าคอนเซ็ปต์	Work	Hard,	
Play	Hard	มันใช้ไม่ได้แล้ว	ต้อง	Work	Right,	Play	Right

	“ส�าหรบัผมสิง่ทีช่อบท�านอกเวลางาน	คอื	การท่องเทีย่ว	จรงิ	ๆ 	แล้ว
ด้วยงานกต้็องเดนิทางบ่อยอยูแ่ล้ว	แต่ถ้ามเีวลากช็อบทีจ่ะไปเท่ียวและ 
ถ่ายรูปมาก	ซึ่งผมจะใช้กล้องฟิล์มมากกว่ากล้องดิจิทัล	 เพราะ
สามารถสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกได้มากกว่า	การที่ชอบถ่ายรูป
ส่วนหนึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อ	ผมได้กล้องตัวแรกจากท่าน
ตั้งแต่อายุ	7-8	ขวบ	เป็นกล้อง	Canon	ที่เป็น	Single Lens	Reflex	 
รุน่แรก	ๆ	จ�าได้ว่าคณุพ่อให้กระดาษ	A4	มา	1	แผ่น	ส�าหรบัสอนให้ 
ถ่ายรปู	สอนการจับโฟกัสภาพ	จึงกลายเป็นความชอบถ่ายรูป	และ
สะสมกล้องต่อมา	ซึง่ส่วนหนึง่เป็นกล้องทีไ่ด้มาจากคณุปู่	คณุตา	เป็น
กล้องตั้งแต่สมัยสงครามโลก	บางตัวเป็นกล้องหายาก	แต่ยังใช้ถ่าย
ได้ทุกตัว	และพอมีภรรยา	ผมก็ชวนให้ภรรยาชอบถ่ายรูปด้วย	แล้ว
เขากถ่็ายรปูได้สวย	และวนันีก้ลายเป็นกจิกรรมทีท่�าด้วยกนัมาตลอด

	“ส่วนการแบ่งเวลาของผม	เหมือนกับไม่ได้แบ่งเวลา	เพราะผม
พยายามท่ีจะท�าไปด้วยกัน	เช่น	ถ้าไปท�างานต่างประเทศ	ก็อยู่ต่อ
อีกวันสองวัน	เพื่ออยู่เที่ยวต่อ	และตอนนี้มีลูกแล้วก็พาลูกเที่ยวด้วย	 
ซึง่ลูก	ๆ	กช็อบไปเทีย่วมาก	ยิง่พอมีลกูการใช้ชวีติกเ็ปลีย่นไป	จากเดมิ
ท่ีคิดว่าจะเท่ียวน้อยลง	กลับเท่ียวมากขึ้น	 เพราะอยากจะพาลูกไป
เที่ยวในที่ต่าง	ๆ	ด้วย

	“ผมคิดว่า	ช่วงสุดสัปดาห์เป็นเวลาที่ส�าคัญที่จะอยู่กับลูก	เพราะ
เขามีเวลากับเราทั้งวัน	เทียบกับวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ลูกต้องไปเรียน	 
เราจะมีเวลากับเขาแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงเท่าน้ัน	ดังนั้น	 เมื่อก่อน
หากไปท�างานต่างประเทศวันศุกร์	และต้องท�างานต่อในวันจันทร์	 
เสาร์-อาทิตย์ผมจะอยู่ที่นั่นเลย	ไม่บินกลับมาไทย	แต่เมื่อมีลูกแล้ว	
เสาร์-อาทิตย์ผมจะบินกลับมาก่อน	แล้วค่อยบินกลับไปใหม่ใน 
วันจันทร์

“ส�าหรบัลกู	ๆ 	ผมไม่ได้ตัง้เป้าหมายให้เขาเป็นอย่างผม	หรอืเป็น
อย่างใคร	อยากให้เขาหาหนทางของเขาเองที่จะสืบต่อความสัมพันธ์
พิเศษของเราที่มีต่อประเทศจีน	ไม่จ�าเป็นต้องท�าแบบที่เราท�า	หรือ
ท�าบริษัท	แต่ผมก็เตรียมแผนไว้ให้เขาบ้าง	เตรียมโรงเรียนไว้ให้เขา
ที่จีน	เพราะคุณแม่ของผมท่านอยากให้สืบทอดความสัมพันธ์กับจีน	
แต่ท่านไม่ได้ผลักดันหรือบอกเราตรง	ๆ	เพราะกลัวเราจะต่อต้าน	

“และท้ายที่สุด	คือ	‘การตอบแทนสังคม’	เป็นอีกทางหนึ่งที่ผม
อยากท�าท้ังในประเทศไทยและในประเทศจีน	ผมกับน้องชายได้ตั้ง	
‘มูลนิธิฉางอ้าย’	 เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในจีน	โดยปีนี้เป็น 
ปีท่ี	10	แล้ว	และเป็นปีท่ีเราจะกลับมาทบทวน	และปรับมาตรการ
ความช่วยเหลือในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น”

 ในสังคมที่คนจะมีอายุที่ยืนยาวขึ้น เราต้อง 

ปรับชีวิตการท�างาน และชีวิตส่วนตัวให้สมดุลกัน  

เราจะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้น จะท�างานอย่างเดียว  

จนไม่ได้เที่ยว ไม่ได้พักผ่อน หรือมาเที่ยวตอนที ่

ไปไม่ไหวแล้วคงไม่ได้ ในสังคมวันนี้ ผมว่าคอนเซ็ปต์ 

Work Hard, Play Hard มันใช้ไม่ได้แล้ว 

ต้อง Work Right, Play Right  
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